

## 5. นโยบายการรับสมัครนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสยาม โดยสำนักรับนักศึกษา ฯ ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาเป็นประจำทุกปี ในการดำเนินการการรับสมัครนักศึกษา จะดำเนินการภายใต้นโยบายหลักของมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมและเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน และให้เป็นไปตามระเบียบและคุณสมบัติและเกณฑ์แต่ละ คณะ / หลักสูตร กำหนด และให้ผู้สมัคร ได้รับความสะดวก รวดเร็วและเบ็ดเสร็จในจุดเดียว และเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน ซึ่งระบบรับสมัคร ฯ ใช้ ระบบออนไลน์ เข้ามาดำเนินการรับสมัคร โดยเปิดดำเนินการรับสมัคร 2 ช่วง ได้แก่ ภาคเรียนที่ 1 ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง สิงหาคม ของทุกปี และ ภาคเรียนที่ 2 ตั้งแต่เดือนกันยายน ถึง ธันวาคม ของทุกปี โดยมีรูปแบบการรับสมัคร ดังนี้

### 5.1 ระดับปริญญาตรี มีรูปแบบการรับสมัคร 2 รูปแบบ

**5.1.1 การรับตรงอิสระ** มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครโดยวิธีรับตรงด้วยวิธีการของมหาวิทยาลัย โดยกำหนดคุณสมบัติ รวมทั้งเกณฑ์การรับสมัคร ให้เป็นไปตามที่แต่ละคณะ ฯ กำหนดตามและดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือก และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสยาม ทุกคณะ / หลักสูตร ให้เป็นไปตามกำหนดการ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

**5.1.2 การรับสมัครและสอบคัดเลือกร่วมกับระบบการคัดเลือกกลาง** บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ Thai University Central Admission System (TCAS) ดำเนินการโดย สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ( ทปอ ) กำหนดการในการดำเนินงาน เป็นไปตามที่ทปอ. กำหนดมหาวิทยาลัยสยามได้เข้าร่วมรับสมัคร 2 รอบ ประกอบด้วย

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio ระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา โดยไม่มีการสอบข้อเขียนสำหรับนักเรียนทั่วไป ให้นักเรียนยื่นสมัครกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์หรือสอบปฏิบัติในสาขาวิชาที่กำหนดให้มีสอบปฏิบัติวิชาเฉพาะทาง ส่วนเกณฑ์การสอบคัดเลือกขึ้นอยู่กับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนด โดยผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์หรือสอบปฏิบัติ จึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยสยามในระดับปริญญาตรี ได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ

รอบที่ 2 การรับแบบ Admission เป็นระบบที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อต้องการลดการกีดกันที่หนึ่งของผู้คัดเลือก การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสำหรับนักเรียนทั่วไป โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัครนักเรียนมีการรับ 2 เชนอนไซ คือ

1) การรับแบบ Admission เป็นระบบการรับสมัครที่ใช้คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เพื่อต้องการลดการกีดกันที่หนึ่งของผู้คัดเลือก การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา

สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เป็นหน่วยงานกลางในการรับสมัครนักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 10 สาขาวิชา แบบเรียงลำดับโดยใช้เกณฑ์ค่าน้ำหนักตามที่ประกาศในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ทางมหาวิทยาลัยจะส่งข้อมูลจำนวนรับ คุณสมบัติเฉพาะที่ตั้งมหาวิทยาลัย ไปให้กับทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะส่งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกมาให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยสยามในระดับปริญญาตรี ได้แก่ ทุกคณะ/หลักสูตร ยกเว้นวิทยาลัยศิลปะการแสดง

2) การรับตรงร่วมกันกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เป็นระบบการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยเป็นการรวมกลุ่มของคณะแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเภสัชศาสตร์ร่วมกันคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้า 4 คณะดังกล่าว ในสถาบันต่างที่เข้าร่วมกับ กสพท โดยจะรับใน TCAS รอบ 3 สถาบันต่าง ๆ ที่เข้าร่วม จะต้องใช้เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเป็นไปตามที่ กสพท กำหนดจึงจะมีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยสยามได้เข้าร่วมรับกับ กสพท. 2 คณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์

## 5.2 ระดับบัณฑิตศึกษา มีรูปแบบการรับสมัคร 1 รูปแบบ

5.2.1 การรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครโดยตรงด้วยวิธีการของมหาวิทยาลัยเอง และ

ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกโดยคณะกรรมการจากหลักสูตร และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยสยาม ทุกหลักสูตร